

รายงานการติดตามการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง 6 เดือนหลัง
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563
พื้นที่ต้นแบบ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

พบว่า

1. การดำเนินงานของชุมชน

ประเด็นขยาย ทางศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านหัวแม่คำ ได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้แก่ประชาชนครัวเรือนต้นแบบ 50 คน โดยจะให้มีการคัดแยกขยะที่ขายได้ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม เป็นต้น ใส่ตระกรังคัดแยกขยะที่วางไว้ตามป้อมต่างๆ จำนวน 6 จุด เพื่อรวบรวมขยะตามป้อมบ้านต่างๆ โดยแต่ละป้อมได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละป้อมดูแล โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จะดำเนินการรับซื้อ โดยจะจัดรถขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน ขึ้นไปรับอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ประเด็นเรื่องส้วม จากการสำรวจบ้านหัวแม่คำส่วนใหญ่มีส่วนใช้ในครัวเรือน แต่จะมีจำนวน 14 หลังคาเรือนที่ไม่มีส้วมใช้ ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในรับเรื่องเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป

ประเด็นสิ่งปฏิกูลของสัตว์ มีจำนวน 4 ครอบครัวยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาคอกหมูให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยการทำบ่อพักเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่ง จากดินที่ปล่อยลงในแหล่งน้ำโดยตรง ให้ชาวบ้านครัวเรือนอื่นที่เลี้ยงหมูได้มาศึกษาเป็นตัวอย่างได้ ส่วนระยะยาวสิ่งปฏิกูลจากคอกหมู แกนนำชุมชนได้มีการทำข้อตกลงกับกลุ่มนายทุนรับซื้อเพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตรต่อไป อีกทั้งชุมชนยังได้ร่วมกับโครงการปิดทองหลังพระ วางแผนจัดทำประสาธิตในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน เนื้อที่จำนวน 22 ไร่ ร่วมไปถึงการทำฟาร์มเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติ โดยมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรให้ชาวบ้านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ในอนาคต

ประเด็นน้ำสะอาด โครงการปิดทองหลังพระ และทางศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”บ้านหัวแม่คำ ได้วางแผนจัดประชุมและสาธิตการทำเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายให้แก่ชาวบ้านได้ใช้ในการกรองน้ำเพื่อบริโภคในครัวเรือน



2. การดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองโน ได้วางแผนจัดทำเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ บริเวณบ้านเล่าลิว ต.แม่สองโน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อรับผิดชอบในการกำจัดขยะมูลฝอยในโซนด้านบนซึ่งครอบคลุมรวมไปถึงพื้นที่ชุมชนต้นแบบในบ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สองโน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายด้วย

ประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูลของสัตว์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองโน มีแผนจะดำเนินการสำรวจเพื่อทำฐานข้อมูลโดยเฉพาะฟาร์มหมู-ไก่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำคำ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เพื่อวางแผนบริหารจัดการ ทำประชาคมและวางระบบสถานที่เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ และลดการปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลงสู่แหล่งน้ำ



